
 

 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลคำปา่หลาย 
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 

    สมัยวิสามัญ สมยัท่ี 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 
……………..……………………………………… 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2 ข้อ 33 วรรค 4  ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินปิดประกาศ รายงานการ
ประชุมที่สภาท้องถ่ินมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป
ทราบ นั้น    

  บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 
2566 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้มีมติ 
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2566 มติเป็นเอกฉันท์ สภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงขอประกาศรับรองรายงานการประชุม
สภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ     

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                               ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕66                                      
  

                          
                       (นายชำนาญ  ศรีสุภา) 

                     ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
 
 

 



(นางสาวเกวลี ใจสุข)     (นายภักดีวุฒิ  รูปงาม)    (นายเพือน  โสดา)     (นายธวัชชัย พันทะบาง)       (นายวันชัย โสดา)  
ประธานกรรมการฯ             กรรมการฯ              กรรมการฯ                 กรรมการฯ              กรรมการฯ/เลขานุการ  
 

 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลคำปา่หลาย  
สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ประจำปี ๒๕66 
วันศุกร์ ท่ี 17 เดือน มีนาคม ๒๕66 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
 

ผู้มาประชมุ 

 

 

ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง ลงนาม 
1 นายเทียม  ใจช่วง ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เทียม  ใจช่วง 
2 นางขวัญนภา  ภูมิภาค รองประธานสภาเทศบาลฯ ขวัญนภา  ภูมิภาค 
3 นายวันชัย  โสดา สมาชิกสภาเทศบาลฯ วันชัย  โสดา 
4 นายชำนาญ  ศรีสุภา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ชำนาญ  ศรีสุภา 
5 นายไรวินทร์  โสดา สมาชิกสภาเทศบาลฯ ไรวินทร์  โสดา 
6 นายบุญเพง็  ใจช่วง สมาชิกสภาเทศบาลฯ บุญเพ็ง  ใจช่วง 
7 นายเพือน  โสดา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เพือน  โสดา 
8 นางสาวเกวลี  ใจสุข สมาชิกสภาเทศบาลฯ เกวลี  ใจสุข 
9 นายธวัชชัย  พันทะบาง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ธวัชชัย  พันทะบาง 

10 นายคูณ  บุญวาล          สมาชิกสภาเทศบาลฯ               คูณ  บุญวาล          
11 นายประกอบ  รูปงาม เลขานุการสภาเทศบาลฯ ประกอบ  รูปงาม 

ผู้ไม่มาประชุม 
ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง ลงนาม 

1 นายภักดีวุฒิ  รูปงาม สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลากิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง ลงนาม 

1 นายธีระพล  พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ธีระพล พันธุพาน 
2 นายเจรญิ คำลือไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย เจริญ คำลือไชย 
3 นายญาณ ปาหลา รองนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ญาณ ปาหลา 
4 นายสวัสดิ์ อนันต ์ เลขานุการนายกเทศมนตร ี สวัสดิ์ อนันต ์
5 นางนภัสวรรณ เจษฎาพงศธร รองปลัดเทศบาล นภัสวรรณ เจษฎาพงศธร 
6 จ่าเอกศุภชัย  ซามงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ศุภชัย  ซามงค์ 
7 จ.ส.อ.ณรงค์กร  จันทรมณ ี เจ้าพนักงานธุรการ ณรงค์กร  จันทรมณ ี
8 ส.อ.อัครพล  พวงบุตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัครพล  พวงบุตร 
9 นางสาวบุญทอม เชิดโกทา ผู้อำนวยการกองคลงั บุญทอม เชิดโกทา 

10 นายอดิศักดิ์ โคตรธรรม ผู้อำนวยการกองช่าง อดิศักดิ์ โคตรธรรม 
11 นายจิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง นักวิชาการพลงังานชำนาญการพิเศษ จิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง 
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(นางสาวเกวลี ใจสุข)     (นายภักดีวุฒิ  รูปงาม)    (นายเพือน  โสดา)     (นายธวัชชัย พันทะบาง)       (นายวันชัย โสดา) 
ประธานกรรมการฯ             กรรมการฯ              กรรมการฯ                 กรรมการฯ              กรรมการฯ/เลขานุการ  
 

  

เมื่อถึงเวลา 09.3๐ น.  นายประกอบ  รูปงาม  ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบล   
คำป่าหลาย ตรวจนับสมาชิกสภาฯเห็นว่าสมาชิกสภาฯ มาเกินกึ่งหนึ่งแล้ว  เชิญ นายเทียม  ใจช่วง ประธานสภา
ฯ กล่าวเปิดประชุมสภาฯ ครับเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วและในวันน้ีเป็นการประชุมสมยัวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำป ี
พ.ศ.25656 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 17 ธันวาคม 2565 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
     -  ท่านภักดีวุฒิ  รูปงาม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เขต 1 ลากิจ 

-  แนะนำพนักงานเทศบาลที่โอนย้ายและบรรจุใหม่ ของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
 1.จ่าสิบเอกณรงค์กร  จันทรมณี   เจ้าพนักงานธุรการ 
   2.สิบเอกอัครพล  พวงบุตร    เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3.นายก้องภพ  เลิศศิริกันยา  นักจัดการงานทั่วไป 
4.นางสาวธีรดา  ป้องสีดา  นักวิชาการสาธารณสุข 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
            -(ไม่มี)                           

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม  
          -(ไม่มี)                           

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
          -(ไม่มี)                           

ระเบียบวาระการท่ี ๕ เรื่อง ท่ีเสนอใหม ่
5.1  ขอความเหน็ชอบรับโอนพสัดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐเพื่อใหเ้ทศบาลเปน็ผู้ดูแลพสัดุ  

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ ชื่อ-นามสกลุ ตำแหน่ง ลงนาม 
12 นางสาวธีรดา ป้องสีดา นักวิชาการสาธารณศุข ธีรดา ป้องสีดา 
13 นายกวี รูปดี  กวี รูปดี 
14 นายย้อม สุวรรณมงคล  ย้อม สุวรรณมงคล 
15 นางสมร มงคลสุภา  สมร มงคลสุภา 
16 นางสมใจ  ชมเช้ือ  สมใจ  ชมเช้ือ 
17 นายสายยนต์ ใจช่วง  สายยนต์ ใจช่วง 
18 นายก้องภพ เลิศสิรกิันยา นักจัดการงานทั่วไป ก้องภพ เลิศสิรกิันยา 
19 นายวิชัย สารครศร ี นิติกรชำนาญการ วิชัย  สารครศรี 
20 นางฐิตารีย์ คงทอง ผู้ช่วยนิติกร ฐิตารีย์ คงทอง 
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(นางสาวเกวลี ใจสุข)     (นายภักดีวุฒิ  รูปงาม)    (นายเพือน  โสดา)     (นายธวัชชัย พันทะบาง)       (นายวันชัย โสดา) 
ประธานกรรมการฯ             กรรมการฯ              กรรมการฯ                 กรรมการฯ              กรรมการฯ/เลขานุการ  
 

  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำปา่หลาย 

ครับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม่ 5.1 ขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุ
และสินทรัพย์ของหน่วยงานรฐัเพื่อใหเ้ทศบาลเปน็ผู้ดูแลพัสดุ เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายผูเ้สนอญตัติ
แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำปา่หลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ข้าพเจ้า นายธีระพล พันธุพาน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลพัสดุ ต่อสภาเทศบาล
ตำบลคำป่าหลาย ตามหลักการและเหตุผลดังนี้ 

หลักการท่ี 1  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้มีการ

ใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
มาตรา 113 การดำเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การ

ยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐเพื่อพิจารณาสั่งให้
ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

(3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  โดยคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้วินิจฉัยข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยกรณีการ
รับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้
เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน มีความเห็นว่า กรณีที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือให้สิทธิอัน
เกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทำดังกล่าวมี เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน  
หลักการท่ี 2 เนื่องจากเมื่อรับโอนพัสดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เทศบาลเป็นผูดู้แลพัสดุแลว้ เทศบาลฯ 
จำเป็นจะต้องดูแลให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ส่วนที่ 2 การยืม ข้อ 207 – ข้อ 211 เมื่อเทศบาลตำบลคำป่าหลายได้รับโอนพัสดุและสินทรัพย์
สมบูรณ์แล้ว เทศบาลฯ ต้องบริหารจัดการโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับมอบมานั้น โดยการ
ทำหนังสือให้ตัวแทนกลุ่มเป็นผู้ยืม พัสดุและสินทรัพย์ตามโครงการดังกล่าว ตามที่กลุ่มได้มีแผนบริหารจัดการ
กลุ่มก่อนที่จะได้โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  

                                     เหตุผล 
  เนื่องจากเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้รับหนังสือจากจังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้สภา

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย พิจารณาให้ความเห็นชอบรับโอนพัสดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐให้เทศบาลเป็น 
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ผู้ดูแลพัสดุ จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
เพิ่มขีดความสามารถในการทำเกษตรด้วยระบบสบูน้ำพลงังานแสงอาทิตย์ ในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย จำนวน 
2 ระบบ (หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 16) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1628 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 
การรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เปน็กรรมสิทธ์ิแก่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบ
ให้เป็นผู้ดูแลพัสดุน้ัน ถ้าการกระทำดังกล่าวมี เงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะรับเอา
พัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ ความเห็นชอบจากสภาท้องถ่ิน  

การรับมอบพัสดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลพัสดุครั้งนี้ กลุ่มผู้ขอ
โครงการระบบสบูน้ำพลงังานแสงอาทติย์ทั้งสองแหง่กับสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร มีความประสงค์และ
ยินยอมเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมหากมีการชำรุด  จึงขอนำเรียนต่อที ่ประชุมสภา
เทศบาลเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำปา่หลาย 
   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบล            
คำป่าหลายท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามเพิ่มเติม เชิญนายจิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง นักวิชาการพลังงานชำนาญ
การพิเศษ ครับ  

นายจิตติศักด์ิ ภูศรีเมือง นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง-
เกียรติทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจิตติศักดิ์ ภูศรี
เมือง นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ ขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายเพิ่มเติม แทน
พลังงานจังหวัดมุกดาหารที่ได้มอบหมายกระผมมาประชุมในวันน้ี ก่อนอื่นขอเรียนท่านที่มาที่ไปของโครงการทั้ง 
2 โครงการที่ท่านกำลังพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะรับมอบหรือไม่รับมอบ มติสภาท้องถิ่นขึ้นอยู่กับท่าน 
พลังงานจังหวัดมุกดาหารเป็นหน่วยงานดำเนินการ ขอนำเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการของจังหวัดมุกดาหาร 
ภายใต้งบกลางที่เราได้ดำเนินการโดยพลังงานจังหวัดเองเป็นหน่วยดำเนินการให้จังหวัด งบประมาณเป็นของ
จังหวัด ทรัพย์สินที่เกิดข้ึนเป็นของจังหวัดมุกดาหาร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เดิมทีก่อนที่จะเริ่มดำเนินการเป็น
ความต้องการของพี่น้องในพื้นที่ของท่าน ในพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย ได้แสดงเจตจำนงว่าขอรับการสนับสนุน
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีการรวมกลุ ่มมาจำนวน 2 กลุ่ม มีกลุ่มของคุณสมร และคุณหนูกร         
ที่รวมกลุ่มกันมาทั้ง กลุ่มได้แสดงเจตจำนงมาว่าจะเข้าร่วมโครงการ โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมี
เอกสารหลาย ๆ  อย่าง เช่น หนังสือยินยอมใช้ประโยชน์ที่ดิน ยินยอมรับมอบระบบ อีกส่วนหนึ่งทางเทศบาล
ตำบลคำป่าหลายได้ทำบันทึกข้อตกลงเหมือนให้คำมั่นว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จ โครงการนี้ทางเทศบาล ฯ        
จะยินยอมรับมอบระบบต่อในการบริหารจัดการ ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราเสนอขอรับการสนับสนุนจากสำนัก
งบประมาณฯ เพราะเอกสารต่าง ๆ  เราต้องนำเอกสารเหล่าน้ี เป็นลักษณะของการพิจารณาเป็นกลุ่มไม่ได้ให้เปน็
ปัจเจกชน มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทรัพย์สินก็เป็นของทางราชการที่มีการรวมกลุ่มการใช้ประโยชน์ ตรงนี้เป็น
ที่มาทางสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหารทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยได้ดำเนินการให้จังหวัดเรียบร้อย หลังจาก
เสร็จแล้วก็ทำให้เกิดทรัพย์สินขึ้นมา ทรัพย์สินตรงนี้เป็นของจังหวัดมุกดาหารขอนำเรียนท่านให้ทราบว่าไม่ใช่
ของพลังงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าของงบประมาณคือจังหวัดมุกดาหาร ตอนนี้เป็นเหตุที่เราต้องขอให้
เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายในวันน้ีว่าท่านจะรับโอนหรือไม่รับ 
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โอน แต่จังหวัดมุกดาหารเองก็ยังไม่ได้โอนให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายเลยในวันน้ี ทรัพย์สินก็ยังเป็นของจังหวัด
มุกดาหารอยู่ แต่หากท่านมีมติรับโอนพัสดุ 2 ระบบนี้ไปแล้ว กระผมก็จะได้รวบรวมเสนอจังหวัดมุกดาหารต่อไป
เพื่อให้จังหวัดมุกดาหารเห็นชอบว่าท่านรับโอนหากท่านยินยอมรับโอนในวันนี้จังหวัดเห็นชอบในวันข้างหน้า
ขบวนการต่อไป เราต้องเสนอทางสำนักงบประมาณ เสนอส่วนกลางเพื่อให้พิจารณาโอนทรัพย์สินให้ท้องถ่ินอีก
ครั้งหนึ่งกระบวนการค่อนข้างอีกยาวกว่าที่ทรัพย์สินจะตกมาหาท่าน แต่ตอนน้ีเป็นเพียงข้ันตอนรวบรวมเอกสาร
เบื้องต้นว่าท่านจะรับโอนหรือไม่ มุมมองของกระผมอะไรที่เป็นประโยชน์ของทางราชการและเป็นประโยชน์ต่อ
พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของท่าน เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฐานราก 
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ก็มองว่าเป็นประโยชน์เราก็ควรดำเนินการในส่วนที่เป็นประโยชน์อันนี้เป็นที่มาที่ไปพอ
หลังจากส่วนกลางเซ็นอนุมัติว่าทรัพย์สินนี้โอนให้ท้องถิ่นแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการของพัสดุต่อไป      
จะเกิดมูลค่าของทรัพย์สินว่าเท่าไหร่อย่างไร ณ ตอนนั้นทรัพย์สินถึงจะตกมาหาท่านถึงจะบริหารทรัพย์สินตรง
นั้นถามว่าเรื่องการบริหารจัดการทรัพย์สินคงต้องเป็นเรื่องของการยืม กระผมเองขอนำเรียนพี่น้องประชาชนว่า
ทางส่วนราชการทำให้กับกลุ่มไม่ได้ทำให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ให้กลุ่มใช้ประโยชน์ร่วมกันคือ 7 ราย 15 ไร่
เอาน้ำตรงนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เป็นโครงการที่ดีเพื่อไม่ให้
พี่น้องประชาชนลดต้นทุนมีน้ำเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการเพาะปลูกเดิมที่ท่านอาจปลูกได้ระยะหนึ่ง
อาจจะปลูกได้มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราทำตรงนี้  เพราะท่านได้ไปท่านต้องมีการบริหารจัดการ
กลุ่มของท่านให้เกิดความยั่งยืน อันน้ีมุมมองของกระผมมองว่าในฐานะที่ผมเคยทำมากลุ่มเองต้องดำเนินการใน
เบื้องต้นก่อนหากเกิดความเสียหายของทรพัย์สนิข้ึนอันนี้เป็นแนวทางการบรหิารจดัการไม่ใหเ้ปน็ภาระของคนใด
คนหนึ่ง ผมก็นำเรียนบอกว่าเราเองเราทำโครงการอย่าให้เสยีโอกาสของประชาชนในพื้นที่ กระผมไปทุกที่กับผม
เองก็จะพูดหากโครงการเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่อนาคตข้างหน้าจะเป็นการเพิ่มโอกาสประชาชนในพื้นที่อัน
นี้เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่นำเรียนที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องตน้เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของท่าน หากเกิดมีความคิดเห็นประการใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมขอให้ท่านเรียนสอบถาม
ไดค้รับ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำปา่หลาย 
   ขอบคุณตัวแทนจากพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ท่านจิตติศักดิ์ ภูศรีเมือง นักวิชาการ
พลังงานชำนาญการพิเศษ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ เชิญครับ  
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย สงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม กระผมจะขอให้ที่ประชุมลงมติใน เรื่อง 
ขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เทศบาลเปน็ผู้ดูแลพัสดุ สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
คำป่าหลายท่านใดเห็นชอบให้รับโอนพัสดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐเพื่อใหเ้ทศบาลเป็นผูดู้แลพัสดุ กรณีจังหวัด
มุกดาหารโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพและเพิ ่มขีด
ความสามารถในการทำเกษตรด้วยระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ในเขตพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย จำนวน 2 
ระบบเรียบร้อยแล้วและจะโอนให้เป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลคำป่าหลาย โปรดยกมือครับ 

มติท่ีประชุม -เห็นชอบใหร้ับโอนพสัดุและสินทรัพย์ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้เทศบาลเป็นผู้ดูแลพสัดุ  
       จำนวน 10 เสียง  

  -งดออกเสียง  1  เสียง 
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(นางสาวเกวลี ใจสุข)     (นายภักดีวุฒิ  รูปงาม)    (นายเพือน  โสดา)     (นายธวัชชัย พันทะบาง)       (นายวันชัย โสดา) 
ประธานกรรมการฯ             กรรมการฯ              กรรมการฯ                 กรรมการฯ              กรรมการฯ/เลขานุการ  
 

  

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำปา่หลาย 
   เข้าระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ  เชิญ
ครับ  เชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลายครับ 

นายธีระพล  พันธุพาน  นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย 
   เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตแจ้งท่านประธานสภาเทศบาลผ่านถึงท่านสมาชิกสภา
เทศบาลทุกท่าน กระผมจะขออนุญาตแจ้งเรื่องน้ำประปาหมู่ที่ 17 เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา น้ำประปาหมู่ที่ 17     
ใช้งานไม่ได้ทำให้ราษฎรผู้ได้ความเดือดร้อนจากน้ำประปาไม่ไหลหมู่ที่ 17 ขอให้เทศบาลตำบลคำป่าหลายนำนำ้
ส่งให้ยังครัวเรือนที่ได้รบัความเดือดรอ้นวันละ 3-4 เที่ยวทำให้น้ำประปาบ่อของเทศบาลฯ ขาดต้องใช้ระยะเวลา
รอนานเป็นชั่วโมงต่อเที่ยว มีราษฎรหมู่ที่ 17 บางท่านไม่เข้าใจต่อว่ามายังเทศบาลฯ ขอฝากไปยังท่านสมาชิก
สภาเทศบาลฯ ช้ีแจงให้ราษฎรในพื้นที่เข้าใจว่าเทศบาลฯ ได้พยายามเร่งช่วยเหลือ แต่ต้องรอระยะเวลาเติมน้ำ
เข้ารถบรรทุกน้ำแต่ละคันต้องใช้เวลา อาจเกิดความล่าช้าบ้าง แต่กระผมก็พยายามให้ทันท่วงที ครับ เรื่องที่สอง
งานโครงสร้างในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มี 9 โครงการ ตอนนี้เริ่ม
ดำเนินโครงการไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่ 2 และ
โครงการน้ำประปาหมู่ที ่ 17 เป็นเงินสะสมในปีงบประมาณ 2565 ครับ เรื ่องที่สามทางพลังงานจังหวัด
มุกดาหารจะส่งเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และช้ีแจงเกี่ยวกับการขอแจะน้ำบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ตอนบ่ายวันนี้ 
เทศบาลตำบลคำป่าหลายทำหนังสือเข้าไปให้พลังงานจังหวัดออกมาอธิบายหรือให้ความรู้ว่าเราจะขออย่างไร 5 
คน 7 คน 15 คน และจะต้องส่งในวันไหน มีขั้นตอนอย่างไร ขอเรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลายใน
พื้นที่วันนี้ เวลา 13.00 น. ขอให้ประชาสัมพันธ์ราษฎรที่สนใจมารับฟัง ขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล
เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
   ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี 

นายเทียม  ใจช่วง  ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย  
   ท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ  อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณ
ท่านนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมในวันน้ี   
 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
                                          



๗ 
 

(นางสาวเกวลี ใจสุข)     (นายภักดีวุฒิ  รูปงาม)    (นายเพือน  โสดา)     (นายธวัชชัย พันทะบาง)       (นายวันชัย โสดา) 
ประธานกรรมการฯ             กรรมการฯ              กรรมการฯ                 กรรมการฯ              กรรมการฯ/เลขานุการ  
 

  

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงช่ือ          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวเกวลี  ใจสุข) 

ลงช่ือ                        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายเพือน  โสดา)  
 

ลงช่ือ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายธวัชชัย  พันทะบาง) 

ลงช่ือ                  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายภักดีวุฒิ รูปงาม) 

ลงช่ือ          กรรมการตรวจรายงานการประชุมและเลขานุการ 
             (นายวันชัย โสดา) 

ลงช่ือ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
           (นายประกอบ  รูปงาม) 

                                                ลงช่ือ   
                                                          (นายเทียม  ใจช่วง) 
                                              ประธานสภาเทศบาลตำบลคำป่าหลาย 
         
 

                                          


